

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมมหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้รับผิดชอบ
๑	ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนเทศบาล ๔	๑.๑ มอบผอ.สำนักการช่างเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ขอตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล ๖ จำนวน ๓ ราย	๒.๑ ผกกผอ.สำนักการศึกษาทำหนังสือตอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าตอนนี้เทศบาลอยู่ระหว่างการขอตำแหน่ง เนื่องจากมีปริมาณงานและจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น หากได้รับตำแหน่งมาแล้วเทศบาลจะคืนตำแหน่งที่ขอตัดโอนให้ในภายหลัง	ผอ.พงษ์พิมล คำลอย
๓	ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓.๑ ผกกสำนักปลัดเทศบาลดาวโหลดเอกสารเพื่อใช้ในศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติต่อไป	สำนักปลัดเทศบาล
๔	กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ๒๑ ต.ค. ๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชาและวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า	๔.๑ มอบปลัดเทศบาลเข้าร่วมงานแทนนายกฯ ๔.๒ มอบสำนักการสาธารณสุข ดูแลความสะอาด/ต้น ๔.๓ มอบสำนักการช่างจัดทำเวที/ประดับตกแต่งสถานที่ และจัดเตรียมโต๊ะตั้งกบาตร ๔.๔ มอบสำนักปลัดเทศบาล จัดเตรียม อปพร.ทำหน้าที่รับของบิณฑบาต ๔.๕ มอบกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร	ปลัดเทศบาล สำนักการสาธารณสุข สำนักการช่าง
๕	ประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ	๕.๑ ผกกหน.ศศิญาประสานกับผอ.สำนักการช่างเรื่องก่อสร้างที่เราจะดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในส่วนการรายงานโครงการที่มีงบประมาณ ๗ ล้านบาทขึ้นไปมอบสำนักการคลังดำเนินการ	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ หน.ศศิญา กิตติธรรม สำนักการคลัง
๖	อบต.คูหา ขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่นำไปสู่รางวัลต่างๆ	๖.๑ ผกกกองวิชาการฯ จัดเตรียมวีดิทัศน์ในการนำเสนอผลงานให้นายกฯ ๖.๒ เรื่องการต้อนรับ/อาหารกลางวันมอบหน.สำนักปลัดเทศบาลประสานเรื่องนี้	ผอ.กองวิชาการ หน.สำนักปลัดเทศบาล
๗	งานกฐินของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดเหนือ วันที่ ๒๔ - ๒๕ ต.ค. ๖๓	๗.๑ ขอเชิญชวนทุกสำนัก/กองเข้าร่วมงาน ๗.๒ ผกกสำนักการศึกษาพิจารณาบรรจุโครงการนี้ในเทศบัญญัติ ปี ๖๕ โดยใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ทุกสำนัก/กอง สำนักการศึกษา

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้รับผิดชอบ
๘	พิธีสมโภชองค์กฐินทอดถวายวัดตงปอ วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ณ ตลาดทุ่งนาทอง	๘.๑ เชิญชวนทุกสำนัก/กองเข้าร่วมงาน ๘.๒ ฝากสำนักการสาธารณสุขฯ ดูแลเรื่องการคัดกรอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด	ทุกสำนัก/กอง สำนักการสาธารณสุขฯ
๙	งานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓	๙.๑ การจัดเตรียมงาน/การจัดกิจกรรมมอบหน.กัณฑ์พวง ดูแลเรื่องนี้ ๙.๒ การจัดเตรียมสถานที่/ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณกุดน้ำ และสวนสาธารณะแก่งดอนกลางมอบสำนักการช่าง ๙.๓ ฝากสำนักการช่างประสานกับผู้รับเหมาให้ช่วยดูแล จุดก่อสร้างทางลงไปปักป้ายกระทงให้มีความปลอดภัย และเก็บเศษวัสดุ/ขยะเพื่อเปิดทางให้ประชาชนด้วย ๙.๔ มอบจำเอนภราดรจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปดูแล จัดการจราจรบริเวณกุดน้ำกินและสวนสาธารณะแก่งดอนกลางด้วย ๙.๕ มอบสำนักปลัดเทศบาลจัด อปพร.เข้าไปดูแลความปลอดภัย บริเวณกุดน้ำกินและสวนสาธารณะแก่งดอนกลางด้วย	หน.กัณฑ์พวงฯ เบ้าจ้งหาร สำนักการช่าง สำนักการช่าง จำเอนภราดร เนตวงษ์ สำนักปลัดเทศบาล
๑๐	ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลัก ทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล	๑๐.๑ มอบกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้	กองวิชาการฯ
๑๑	การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	๑๑.๑ ฝากหน.สำนักปลัดเทศบาลช่วยกำกับดูแลเรื่อง ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้วย	หน.สำนักปลัดเทศบาล
๑๒	กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)	๑๒.๑ ฝากผอ.สำนักการช่างและจำเอนภราดรลงพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ให้พร้อมในการจัดกิจกรรม ๑๒.๒ ฝากปลัดเทศบาลประสานกับหน.สำนักงานจังหวัด เรื่องการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้า/สถานที่จอดรถและการ ฉีดสีตีเส้นบริเวณหน้าศาลากลางด้วย	สำนักการช่าง จำเอนภราดร เนตวงษ์ ปลัดเทศบาล
๑๓	การดูแลรักษาความสะอาดของการจัดกิจกรรมชุม บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)	๑๓.๑ ฝากจำเอนภราดรประสานกับตัวแทนกลุ่มเยาวชน ให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมชุมนุมด้วย	จำเอนภราดร เนตวงษ์
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔.๑ มอบรองรณยุทธกำกับดูแลเรื่องนี้ร่วมกับ ผอ.กองสวัสดิการฯ	รองรณยุทธ หอมหวล ผอ.กองสวัสดิการฯ
๑๕	ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความเดือดร้อน จากเสียงเพลงบริเวณตลาดโรงสี วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.	๑๕.๑ มอบหน.ธัญชัยลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนัก สาธารณสุขจังหวัดด้วย	หน.ธัญชัย ชูเดชวัฒนา

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้รับผิดชอบ
-----	--------	--------------	---------------------------

๑๖	ตรวจสอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพการ ขออนุญาตประกอบกิจการตามพรบ.สาธารณสุข พรบ.ผังเมืองและพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๖.๑ มอบเจ้าหน้าที่สำนักงานช่างและสำนักงานสาธารณสุข เข้าร่วมตรวจสอบสำนักละ ๒ คน	สำนักงานช่าง สำนักงานสาธารณสุขฯ
๑๗	การแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์	๑๗.๑ มอบรองอธิบดีตรวจสอบการดำเนินการด้วย	รองอธิบดี ปะกิตัง
๑๘	การจัดเก็บภาษี	๑๘.๑ มอบผอ.สำนักงานคลังวางแผนในการจัดเก็บภาษี เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการบริหารงานของเทศบาลต่อไป	ผอ.สำนักงานคลัง
๑๙	ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนจากการ เลี้ยงนกบริเวณชุมชน ก.ส.ส. วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕	๑๙.๑ มอบผอ.ส่วนจිරนนท์จัดเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจและ รายงานผลการตรวจสอบให้นายกฯทราบ	ผอ.ส่วนจිරนนท์ ธารไชย
๒๐	การจัดตั้งศูนย์ Day Care	๒๐.๑ มอบรองอธิบดี ประสานสำนักงานช่างให้ช่วย ในการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ฯ ๒๐.๒ มอบผอ.ส่วนจिरนนท์ดำเนินโครงการนี้ภายใต้การ กำกับดูแลของรองอธิบดี / ให้มีการประกาศคุณสมบัติ ผู้ป่วยเพื่อเชิญชวนประชาชนมารับบริการ/คัดเลือกเครื่อง ออกกำลังกายเท่าที่จำเป็นไว้ใช้ภายในศูนย์ฯ ส่วนที่เหลือ ให้เอาไปไว้ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน	รองอธิบดี ปะกิตัง ผอ.ส่วนจिरนนท์ ธารไชย
๒๑	การก่อสร้างห้องประชุมศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๑.๑ มอบรองอธิบดีและผอ.สำนักงานช่างประสาน ผู้รับเหมาให้เข้าดำเนินการก่อสร้างโดยด่วน	รองอธิบดี ปะกิตัง ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์

|